

UBND TỈNH BẮC KẠN
BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN HỖ TRỢ
KINH DOANH CHO NÔNG HỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 157 /BĐPDA-QLCL&ME
V/v giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri
sau Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa X

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Ngày 13/8/2024 Ban Điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn có nhận được văn bản số 5627/UBND-TH của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa X. Trong đó có nội dung kiến nghị của cử tri Hoàng Thị Đào, thôn Nà Dài, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể phản ánh: “Tuyến đường liên thôn Chợ Giải - Nà Dài do Ban Điều phối dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ (CSSP) làm chủ đầu tư, hiện nay dừng thi công và đã chuyển hết máy móc đi nơi khác, tại thôn Nà Dài đơn vị thi công đã mức đất để đặt cống thoát nước nhưng do chưa thi công nên người dân không đi lại được đề nghị chủ đầu tư sớm chỉ đạo thi công. Mặt khác, khi xây dựng tuyến đường người dân nhất trí việc hiến đất để làm đường, tuy nhiên đề nghị xem xét hỗ trợ tài sản trên đất gồm cây cối, hoa màu cho người dân”. Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn xin trả lời ý kiến của cử tri như sau:

- Trong thời gian thi công công trình đường liên thôn Chợ Giải - Nà Dài đơn vị thi công đã mức đất để đặt cống thoát nước nhưng do điều kiện thời tiết mưa bão liên tục kéo dài chưa thể vận chuyển vật liệu sang công trường để tiếp tục thi công làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ban Điều phối Dự án CSSP xác nhận ý kiến của cử tri là đúng. Ngay sau khi tiếp nhận ý kiến cử tri Chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công tạm thời đắp đất lại vị trí cống chưa thể thi công để đảm bảo việc đi lại của bà con nhân dân.

- Về việc hỗ trợ tài sản trên đất: Trong sổ tay hướng dẫn thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn quy định về công tác giải phóng mặt bằng của công trình do “UBND xã và cộng đồng tự thống nhất cách tổ chức thực hiện, để có mặt bằng bàn giao phục vụ thi công công trình”, Ban điều phối Dự án CSSP không có nguồn kinh phí để hỗ trợ giải phóng mặt bằng nên không thể hỗ trợ tài sản trên đất bao gồm cây cối, hoa màu cho người dân.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến cử tri Hoàng Thị Đào, thôn Nà Dài, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể của Ban Điều phối dự án CSSP, đề nghị UBND xã Hà Hiệu thông tin để cử tri được biết. /

Nơi nhận:

- Gửi bản điện tử:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND xã Hà Hiệu;
- Lưu: VT, HS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hà Minh Quang